


# Capital Elite

Tiện ích dự án chung cư cao cấp Hà Nội Capital Elite

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Maison

 Coût 0 USD(\$)

## Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

## Introduction

Dự Án Capital Elite – Chung Cư Cao Cấp Tại 18 Phạm Hùng, Hà Nội

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà nhu cầu về một không gian sống chất lượng ngày càng gia tăng, và **dự án 18 phạm hùng**, Hà Nội, chính là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm những giá trị đích thực của một cuộc sống sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Vị Trí Đặc Địa và Kết Nối Thuận Tiện

Capital Elite tọa lạc tại một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất của khu vực phía Tây Hà Nội. Với vị trí chiến lược, dự án không chỉ tiếp cận nhanh chóng các tuyến giao thông chính mà còn kết nối với những điểm giao nhau quan trọng như cầu Thăng Long, Thanh Trì, và các trục đường lớn như Xuân Thủy và Cầu Giấy. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến trung tâm thành phố hay các khu vực lân cận, bao gồm cả sân bay quốc tế Nội Bài và bến xe Mỹ Đình.

Tiện Ích Đầy Đủ và Hiện Đại

Capital Elite không chỉ là một tòa nhà chung cư, mà còn là biểu tượng của sự tiện nghi và đẳng cấp. Dự án được quy hoạch đồng bộ và hiện đại, phục vụ cho nhu cầu sống, làm việc và vui chơi của cư dân. Với nhiều tiện ích nội khu như siêu thị, khu vui chơi trẻ em, bể bơi, nhà hàng cao cấp, và phòng tập gym, cư dân tại Capital Elite sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn bất cứ điều gì.

Bên cạnh đó, dự án còn nằm gần hai trung tâm thương mại lớn là Big C và Metro, cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác như bệnh viện 198, trung tâm hội nghị Quốc gia, và sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hệ thống giáo dục tại khu vực này cũng rất phát triển với nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, và trường Quốc tế nổi tiếng.

Mặt Bằng Thông Minh và Thiết Kế Sang Trọng

Dự án Capital Elite được thiết kế với cấu trúc thông minh, bao gồm 32 tầng, trong đó từ tầng 1 đến tầng 9 sẽ là khu vực thương mại và văn phòng, cung cấp mọi tiện ích cần thiết cho cuộc sống hiện đại. Từ tầng 10 đến tầng 17 là các căn hộ dành cho khách hàng Việt Nam, còn tầng 18 đến tầng 23 là các căn hộ cao cấp phục vụ cho đối tượng người nước ngoài.

Các tầng từ 24 đến 29 được thiết kế với mục đích cho thuê, nhằm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chủ sở hữu. Không gian Penthouse sang trọng được bố trí từ tầng 30 đến tầng 31, mang đến một trải nghiệm sống khác biệt cho những cư dân đặc quyền. Tầng cao nhất, tầng 32, là Skybar và Sky Garden, nơi cư dân có thể thưởng thức những ly đồ uống trong không gian mở tuyệt đẹp với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Cơ Hội Đầu Tư Hấp Dẫn và Đẳng Cấp Sống

Dự án Capital Elite không chỉ đáp ứng nhu cầu sống cao cấp mà còn là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với vị trí đặc biệt, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khu vực xung quanh, giá trị bất động sản tại đây có khả năng gia tăng mạnh mẽ trong tương lai. Bên cạnh đó, dòng cư dân trí thức và lượng người nước ngoài đang sinh sống tại đây sẽ thúc đẩy nhu cầu cho thuê, mang lại lợi nhuận cao.

Chung cư cao cấp này cam kết mang lại cho cư dân Việt Nam giấy chứng nhận "sổ hồng" lâu dài, và 50 năm sở hữu cho người nước ngoài, giúp bảo đảm quyền lợi cho mọi khách hàng.

Tinh Hoa Của Cuộc Sống Đương Đại

Capital Elite không chỉ đơn thuần là một tòa nhà chung cư cao cấp hà nội, mà còn là một cộng đồng sống đẳng cấp, hội tụ những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Từng chi tiết trong thiết kế và nội thất đều được chọn lựa kỹ càng, mang đến cho cư dân một không gian sống vừa tiện nghi, vừa sang trọng. Hệ thống nội thất ngoại nhập cao cấp được cung cấp bởi các thương hiệu nổi tiếng thế giới, giúp cư dân tận hưởng sự tinh tế và đẳng cấp không chỉ trong không gian sống, mà còn ở từng trải nghiệm hàng ngày.

Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian sống lý tưởng ở thủ đô Hà Nội, hay đơn giản chỉ muốn biết thêm thông tin về Dự án Capital Elite, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ và cung cấp mọi thông tin cần thiết cho bạn.

Liên Hệ Để Biết Thêm Chi Tiết

Để được tư vấn thêm về dự án, vui lòng gọi đến số hotline: 088.9494.888 – 0904.073.009. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong hành trình tìm kiếm ngôi nhà mơ ước tại Capital Elite.

Matériaux

Outils

---

Étape 1 -

---